

CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm

“NÓNG” VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG



Các đồng chí lãnh đạo thăm, tặng quà người có công huyện Đông Hưng.

Tiếp tục trả lời chất vấn đại biểu Vũ Đức Điền về việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo trước đại biểu HĐND tỉnh và cử tri, nhân dân toàn tỉnh về thực trạng thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng về nhà ở và việc thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ngày 15/11/2013 UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, tổng số hộ trong danh sách đề án là 25.830 hộ; trong đó xây mới 15.827 hộ, sửa chữa 10.003 hộ. Số đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách, cấp kinh phí hỗ trợ 10.758 hộ, đạt 41,65%; trong đó, xây mới 7.567 hộ, sửa chữa 3.191 hộ. Số hộ đã thẩm định hồ sơ, đang hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí 3.354 hộ, chiếm 12,98%; trong đó, xây mới 1.828 hộ, sửa chữa 1.526 hộ. Số hộ đề nghị được cải thiện nhà ở tiếp tục phải rà soát 6.060 hộ, chiếm 23,46%; trong đó xây mới 3.099 hộ, sửa chữa 2.961 hộ. Số hộ không đủ điều kiện hỗ trợ 5.658 hộ, chiếm 21,9%. Tổng kinh phí UBND tỉnh giao các huyện, thành phố thực hiện đề án đến năm 2018 là 524.660 triệu đồng. Kinh phí đã được UBND tỉnh quyết định cấp đến hộ 393.660 triệu đồng, đạt 75,03%; trong

đó, từ nguồn xã hội hóa là 62.125 triệu đồng, từ nguồn ngân sách cấp năm 2013 là 79.135 triệu đồng, từ nguồn ngân sách đề án năm 2018 là 342.260 triệu đồng, đạt 86,94% tổng số kinh phí UBND tỉnh quyết định cấp đến hộ và bằng 65,23% số kinh phí giao về các huyện, thành phố. Số kinh phí chưa cấp đến các hộ gia đình, chưa giải ngân 51.400 triệu đồng, chiếm 13,06% và lý do là các hộ đã được phê duyệt danh sách cấp kinh phí nhưng lại chưa triển khai xây dựng. Kinh phí dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, cấp trong tháng 12/2018 là 103.640 triệu đồng hỗ trợ cho 3.354 hộ đã thẩm định hồ sơ. Như vậy, nguồn kinh phí của trung ương đã giải ngân năm 2018 là 356.040 triệu đồng, đạt 67,86% tổng kế hoạch kinh phí tỉnh đã giao cho các huyện, thành phố. Số kinh phí chưa giải ngân được là 179.820 triệu đồng do các hộ không còn nhu cầu, không đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở. Ngoài ra, theo báo cáo của các huyện, thành phố, toàn tỉnh có 3.676 hộ người có công phát sinh ngoài đề án; trong đó xây mới 1.214 hộ, sửa chữa 1.462 hộ, nhu cầu kinh phí là 117.800 triệu đồng.

Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận với các đại biểu và cử tri: thời gian qua việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở chậm là do việc triển khai kế hoạch thực hiện đề án ở một số địa phương chưa

được quan tâm đúng mức, còn tình trạng nể nang trong xét duyệt đối tượng. Một số hộ còn chần chừ, giờ xây dựng nhà ở theo tuổi hoặc khó khăn về kinh tế nên việc triển khai thực hiện chậm. Một số địa phương, việc hướng dẫn lập hồ sơ chưa rõ ràng, chưa hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng nên phải làm đi làm lại nhiều lần. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ nên tiến độ giải ngân kinh phí chậm. Số hộ phát sinh ngoài đề án nhiều, số hộ không đủ điều kiện hỗ trợ còn cao... Nguyên nhân của những hạn chế trên là do đề án triển khai trong thời gian dài từ 2013, trước đây Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, sau đó chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc thay đổi cơ quan thường trực dẫn tới công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ. Nguồn kinh phí trung ương triển khai chậm so với thời gian ban hành đề án (năm 2013 phê duyệt đề án nhưng năm 2017 mới có thông báo kinh phí) nên có nhiều biến động, thay đổi: người có công đã chết, chuyển đi nơi khác hoặc không còn nhu cầu làm nhà. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương và một số cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã và phòng, ban chuyên môn của huyện chưa thực sự vào cuộc, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, do đó việc kiểm tra, lập, thẩm định nhà ở, hướng dẫn thanh quyết toán ở một số địa phương thực hiện còn chậm. Nhiều địa phương trong quá trình lập đề án còn có tư tưởng xin kinh phí

nên quá trình hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, rà soát còn nhiều trường hợp bị loại ra khỏi danh sách hỗ trợ; việc hoàn thiện hồ sơ, xác minh, thẩm định, công khai còn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đề án. Một số gia đình người có công đã được cấp sổ thẩm quyền hoặc ngược lại, có trường hợp rút không xây dựng, lùi thời gian khởi công gây khó khăn trong quá trình thực hiện...

Để thực hiện tốt đề án hỗ trợ người có công về nhà ở, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra công tác triển khai, hỗ trợ nhà ở ở cơ sở, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh giải quyết. Sở cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với trung ương cho tỉnh sử dụng ngân sách trung ương để phê duyệt cho tỉnh để phân bổ cho số hộ phát sinh ngoài đề án có nhà ở đột nả, xuống cấp nghiêm trọng cần xây mới hoặc sửa chữa. Chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ người có công về nhà ở. Đồng chí Nguyễn Văn Bái khẳng định: Hỗ trợ nhà ở đối với người có công là chính sách nhân văn, thể hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, vì vậy ngoài sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành chuyên

môn, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã và cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện đề án; công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, dân chủ, công bằng; kiên quyết loại bỏ tư tưởng cục bộ, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách.

Về việc thực chứng đối với người bị nhiễm chất độc hóa học, đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Bình và các thông báo, kết luận của Bộ, UBND tỉnh, thời gian qua, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát hồ sơ người hưởng chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học theo đúng quy định. Sau khi rà soát, Sở thông báo cho đối tượng phải bổ sung giấy tờ chiến trường và đến thực chứng để kiểm tra tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ để làm điều kiện cho bố (mẹ) để hưởng chính sách. Đối với những trường hợp không có hồ sơ giấy tờ chứng minh chiến trường sau thời gian thông báo mà không bổ sung được, tiến hành lập biên bản, ra quyết định đình chỉ trợ cấp. Cùng với đó, Sở cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và đình chỉ trợ cấp các trường hợp phát hiện hưởng sai quy định thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sau rà soát hồ sơ, tổ chức chứng của tỉnh, huyện đã tiến hành thực chứng để kiểm tra tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến (gồm đối tượng làm cơ sở giải quyết chính sách cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sinh con dị dạng, dị tật và đối tượng đang hưởng chính sách đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật. Trên cơ sở kết quả thực chứng, lập danh sách đối tượng qua thực chứng xác định rõ không mắc dị dạng dị tật bẩm sinh; không suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt; còn khả năng lao động; đối tượng không xác định làm việc để thực hiện đình chỉ trợ cấp theo quy định.

Có thể khẳng định quy trình rà soát, thực chứng được thực hiện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Việc xử lý, đình chỉ chính sách các đối tượng được hưởng không đúng quy định bảo đảm công bằng, khách quan, thân thiện, chính xác, ổn định tình hình chính trị tại các địa phương.

(còn nữa)
NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

Nỗ lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng



Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 6 (thành phố Thái Bình) kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và thực phẩm chức năng trên địa bàn thành phố.

Nâng cao nhận thức pháp luật của người dân; hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng giả, hàng thật; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật là những giải pháp thiết thực mà Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tích cực triển khai trong năm 2018 nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thời gian qua, Cục QLTT tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường cả năm; chỉ đạo các đội QLTT tập trung hiệu động thực hiện theo các chuyên đề, lĩnh vực, mặt hàng cụ thể. Điển hình là các chuyên đề: Kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất; kiểm tra lĩnh vực vật tư nông nghiệp; kiểm tra mặt hàng kinh doanh khí đầu mỏ hóa lỏng; kiểm tra mặt hàng đồ điện, điện tử điện lạnh, thiết bị viễn thông, vật liệu xây dựng; kiểm tra mặt hàng quần áo, chăn ga, gối đệm và giày, dép các loại; kiểm tra mỹ phẩm, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng và hàng nghề khám chữa bệnh... Lực lượng QLTT toàn tỉnh cũng tập trung rà soát, nắm bắt tình hình thị trường, tăng cường công tác quản lý địa bàn, bổ sung dữ liệu thống kê các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Nguyễn, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: Để bình ổn thị trường, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân và nhất là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong năm 2018, đơn vị đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử

lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra 3.430 lượt, tăng 596 lượt so với năm 2017; đã phát hiện và xử lý 1.239 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng, tịch thu tiêu hủy nhiều hàng hóa tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật. Cục QLTT tỉnh cũng tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra 102 lượt; phạt tiền, xử lý 52 vụ vi phạm, phạt tiền gần 420 triệu đồng. Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng đã hạn chế tình trạng hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái lưu hành trên thị trường ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người tiêu dùng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Cục QLTT tỉnh đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục nâng cao số lượt kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, các sở, ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và phát động toàn dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giúp các cơ quan chức năng kịp thời điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước mắt, Cục QLTT tỉnh tập trung thực hiện tốt chuyên đề kiểm tra thị trường phục vụ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và để nhân dân có một cái tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.

KHẮC ĐUẦN

TRUNG AN

Vào vụ rau tết

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Những ngày này, bà con nông dân xã Trung An (Vũ Thư) đang tích cực làm đất, xuống giống và chăm sóc rau để phục vụ người tiêu dùng dịp tết.

Đã hơn 11 giờ nhưng trên cánh đồng thôn An Lộc, xã Trung An vẫn tấp nập người trồng, chăm sóc rau. Vừa xuống giống xong 6 sào cải thìa và xà lách, chị Nguyễn Thị Vân, thôn An Lộc cho biết: Mặc dù rau màu được trồng quanh năm, nhưng thời điểm này, gia đình tôi tập trung chăm sóc kỹ lưỡng hơn một khi. Năm nay, thời tiết cũng khá thuận lợi nên việc trồng rau dễ dàng hơn.

Gia đình tôi trồng những loại rau có thời gian sinh trưởng ngắn như rau cải, xà lách, hành, mùi, thì là... từ khi trồng đến thu hoạch chỉ trong vòng 35 - 40 ngày. Như vậy, 1 năm cũng quay vòng đất 6 - 7 lần. Với giá bán hiện nay là trên 3 triệu đồng/sào, trừ chi phí thu lãi 1,5 - 2 triệu đồng/sào.

Cách đó không xa, anh Hà Văn Thực cũng đang khẩn trương làm đất để gieo trồng gần 4 sào rau

xà lách. Theo anh Thực, tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường tiêu thụ rau mạnh, nhưng ngược lại giá cả thường bấp bênh, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu trời lạnh, rau khan hiếm thì giá còn cao, trời nồm, rau phát triển nhanh nhưng bán lại không được giá. Đầu biết là như vậy nên anh vẫn gắng công chăm sóc cho những lứa rau với hy vọng sẽ một cái tết đầy đủ, no ấm hơn.

Trung An là một trong những địa phương có thế mạnh về trồng rau màu của huyện. Với phương châm “mùa nào, rau nấy”, bà con nông dân nơi đây thực hiện các biện pháp luân canh, xen canh, gối vụ theo hướng an toàn, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện toàn xã có 40ha chuyên canh sản xuất rau màu. Vào vụ đông, diện tích rau mở rộng thêm khoảng 130ha. Mỗi ngày, bà con cung ứng ra thị trường khoảng 25 - 30 tấn rau các loại. Dự kiến, trong dịp tết này, toàn xã sẽ cung cấp khoảng trên 900 tấn rau phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh như: Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng...

Ông Phạm Văn Thử, Giám đốc HTXNN xã Trung An cho biết: Để đẩy mạnh phát triển các cây rau màu có giá trị kinh tế cao, bên

cạnh việc bảo đảm tưới, tiêu, địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho bà con nông dân. Đến nay, 100% các hộ nông dân trên địa bàn xã đều bảo đảm những kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất rau an toàn, nhằm tạo ra thương hiệu rau sạch, để hàng hóa dễ tiêu thụ, ổn định giá cả, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Không khí tết đang đến rất gần. Vùng trồng rau xã Trung An cũng đang náo nức dẫn lên khi người người, nhà nhà tất bật, hối hả ra đồng, tập trung chăm sóc để chờ một vụ rau thẳng lợi. Việc trồng rau, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc phần lớn vào thời tiết nhưng để giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống với nghề trồng rau thì địa phương và ngành chức

năng cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa cho bà con nông dân ngay từ khâu quy hoạch đến hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Có

như vậy, câu chuyện “được mùa mất giá, được giá mất mùa” không còn xảy ra với các hộ trồng rau. Bà con nông dân sẽ thoát dần khỏi thế bị động, vươn lên làm

chủ các kỹ thuật thâm canh mới để tạo ra hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao đời sống.

THU TRANG



Thời điểm này, bà con nông dân thường xuống giống, chăm sóc rau màu để kịp thời cung ứng cho dịp tết Nguyên đán.